



โดยถือเป็นแนวเชื่อมต่อป่าที่ได้มาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งหากแล้วเสร็จใน ต้นปี 2562 จะทำให้สัตว์ป่า เช่น เสือโคร่ง กวางป่าเลี้ยงผา ได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายหากิน ขยายพันธุ์ เพื่อฟื้นฟูผืนป่าคงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้สมบูรณ์สมเป็นมรดกโลก อย่างแท้จริง

**4. ระเบียบโครงการขยายถนนทางหลวงสาย 12 ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว** โครงการนี้กรมทางหลวงขอขยายถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง ช่วงผ่านอุทยานแห่งชาติ น้ำหนาวกว่า 70 กม. แต่เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาโครงการขั้นสุดท้าย รับทราบข้อมูลเรื่องมีช้างป่า และกระทิง เดินข้ามถนนเส้นนี้เป็นประจำ ได้ลงมติ ระเบียบโครงการ และให้กรมทางหลวงกลับไปหาแนวทางเลือกอื่น

**5. ปรับปรุงโครงสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ชาวบ้านได้น้ำ สัตว์ป่าถูกเขี้ยวปลอดภัย** โครงการนี้ มีความขัดแย้งมากกว่า 20 ปี ระหว่างหน่วยงานป่าไม้กับชลประทาน แต่เมื่อคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าแห่งชาติ โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน รับทราบข้อมูลว่า อ่างเก็บน้ำ จะท่วมพื้นที่ป่าไม้ ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ กว่าหมื่นต้น และยังเป็นแหล่งอาศัยของ สัตว์ป่าหลากหลายชนิด ท่านได้ลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชน ปรับแบบโครงการโดยการขยับแนวสันเขื่อน ลงล่างประมาณ 5 กม. ให้อ่างเก็บน้ำมีขนาด ใหญ่ขึ้น และน้ำไม่ท่วมผืนป่าสมบูรณ์ในเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขา สัตว์ป่าได้รับการ คุ้มครองอย่างเข้มแข็ง โดยมีชุมชนเป็นรั้ว และความสำเร็จตามแนวทางนี้ ได้ใช้กับ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอื่นๆ ของประเทศ

**6. ตัดตอนการคอร์รัปชันเงินรายได้ อุทยานแห่งชาติ เพิ่มรายได้กว่า 5 เท่า** เรื่องนี้ดูเผินๆ แล้วไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า แต่ที่จริงแล้วเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง ตั้งแต่

พล.อ.สุรศักดิ์ฯ เข้าบริหารกระทรวงฯ และได้แต่งตั้งอธิบดีธัญญา เนติธรรมกุล บริหารกรมอุทยานฯ ปรากฏว่าสามารถ จัดการปัญหาคอร์รัปชันเงินรายได้ อุทยาน แห่งชาติอย่างน่าประหลาดใจ โดยสามารถ เพิ่มการจัดเก็บ จากเดิม 400-500 ล้านบาท ต่อปี เป็น 2,000-2,400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเงินรายได้ส่วนนี้ สามารถนำไปใช้ ในการปฏิรูประบบสวัสดิการ และงาน ลาดตระเวนป้องกันรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจัง

ที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง เท่านั้น ที่ผมค่อนข้างประหลาดใจ คือ ผู้บริหารชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นทหาร หลายครั้ง ผมตั้งข้อสังเกตว่าทหารเหล่านี้ช่างแตกต่าง จากทหารในยุคนอดีตที่ชอบเข้าป่าล่าสัตว์ จับจองที่ดินป่าไม้เป็นของตัวเอง จนบางราย กลายเป็นคดีดังหลายคดี บางคดีก็มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

**ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า หรือว่าพวกเค้า เคยเป็นทหารเสือราชินีฯ ที่เคยสนองงาน ภายใต้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นเมิ่งขวัญให้กับ คนทำงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้และ ทรงสร้างสรรค์โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้นานัปการ จึงทำให้ทหารกลุ่มนี้ มีวิสัยทัศน์ สามารถวางกรอบและแนวทาง ที่เป็นคุณูปการ สำหรับคนทำงานรักษา สัตว์ป่าและป่าไม้ และเป็นตัวอย่างแก่ หน่วยงานที่มีภารกิจสร้างโครงการพัฒนา ประเทศ โดยเฉพาะกรมชลประทาน กรมทางหลวง และสังคมไทยโดยส่วนรวม ในอนาคต**

จึงขอถือโอกาสเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่า แห่งชาติ 26 ธันวาคม 2561 นี้ ระลึกถึง ผลงานที่น่ายกย่องของรัฐบาล คสช. ที่ได้ ทำหน้าที่สมดังเป็น **เทพารักษ์ รักษาสัตว์ป่า** อย่างแท้จริง